

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ KHI PHÁT HIỆN CA BỆNH NGHI NGỜ MẮC COVID-19 TẠI TRƯỜNG HỌC

Khi phát hiện có học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên, người lao động của nhà trường có một trong các triệu chứng như sốt, ho, khó thở... tại trường học, nhà trường cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Đưa người nghi ngờ đến phòng cách ly tạm thời do nhà trường bố trí (phòng cách ly tạm thời nên đặt ở nơi ít người qua lại, tốt nhất cuối hướng gió, thông thoáng). Đảm bảo người nghi ngờ hạn chế tiếp xúc với người xung quanh.

Bước 2. Cán bộ y tế trường học phải đeo khẩu trang, găng tay y tế, tấm che chống giọt bắn hoặc trang phục phòng hộ cá nhân (nếu có) và cung cấp khẩu trang y tế, hướng dẫn đeo đúng cách cho người nghi ngờ.

Bước 3. Cán bộ y tế trường học xét nghiệm cho người nghi ngờ bằng test nhanh kháng nguyên.

Bước 4. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì thông báo ngay cho Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của nhà trường, cha mẹ hoặc người thân của F0 và Trạm Y tế địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Bước 5. Cán bộ y tế trường học phối hợp với Trạm Y tế địa phương để đánh giá tình trạng F0 để chuyển F0 đến nơi cách ly, điều trị phù hợp theo hướng dẫn của Sở Y tế. Vệ sinh khử khuẩn phòng cách ly tạm thời.

Bước 6. Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp bằng xét nghiệm test nhanh kháng nguyên (mẫu gộp không quá 3 người).

Các lớp học khác hoạt động bình thường.

Bước 7. Xác định F1 để tiến hành cách ly, xử lý theo quy định:

+ Đối với khối mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ: nếu có 01 ca dương tính với COVID-19 thì F1 là toàn bộ học sinh trong cùng lớp và hướng dẫn cách ly tại nhà theo quy định.

+ Đối với khối tiểu học trở lên: nếu có 01 ca dương tính với COVID-19 thì F1 là các học sinh, giáo viên ngồi cách F0 trong vòng 02 mét (trước và sau 2 dãy bàn) và các học sinh, giáo viên khác có tiếp xúc cơ thể trực tiếp, thường xuyên với F0 (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể...). Các F1 được cách ly tại nhà theo quy định, các học sinh, giáo viên khác tiếp tục tham gia học tập và đảm bảo tuân thủ khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế.

Bước 8. Đánh giá yếu tố lây nhiễm. Nếu trong cùng một ngày phát hiện từ 2 trường hợp F0 trở lên ở 2 lớp khác nhau, tổ chức ngay việc xét nghiệm tầm soát theo quy mô như sau:

- Hai lớp ở cùng tầng thì xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả các lớp học trên cùng tầng.

- Hai lớp ở khác tầng, cùng khối nhà thì xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả các lớp học trong cùng khối nhà.

- Hai lớp ở khác khối nhà, nếu có mối liên hệ dịch tễ thì xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên của trường. Nếu không có mối liên hệ dịch tễ thì xử lý theo lớp học

Bước 9. Tổ chức truyền thông các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho học sinh, giáo viên và khử khuẩn toàn bộ trường học.

* **Lưu ý:** trường hợp học sinh, giáo viên phát hiện dương tính SARS-CoV-2 tại nhà thì thông báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm, cán bộ y tế trường học và bắt đầu thực hiện các bước phòng chống dịch từ bước 4 như trên.